

CHÚA NHẬT TUẦN XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

- ⇒ Đây Chúa phán: “Các ngươi đã nói rằng: “Đường lối của Chúa không chính trực”. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe đây: Có phải đường lối của Ta không chính trực ư? Hay trái lại đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính và phạm tội ác, nó phải chết, chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. **Nếu kẻ gian ác bỏ đường gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết**”. (Ed 18:25-28)
- ⇒ Anh em thân mến, nếu có sự an ủi nào trong Đức Kitô, nếu có sự khích lệ nào trong đức mến, nếu có sự hiệp nhất nào trong Thánh Thần, nếu có lòng thương xót nào, thì anh em hãy làm cho tôi được trọn niềm hân hoan, để **anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chứ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác**. Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. Người tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải dành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong hoả ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, để Thiên Chúa Cha được vinh quang. (Pl 2:1-11)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, **những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài**. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”. (Mt 21:28-32)



+> “... Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết...” – “... Anh em hưởng cùng một niềm vui, được cùng chung một lòng mến, được đồng tâm nhất trí với nhau, chứ làm điều gì bởi ý cạnh tranh hay bởi tìm hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi kẻ khác vượt trội hơn mình, mỗi người đừng chỉ nghĩ đến những sự thuộc về mình, nhưng hãy nghĩ đến những sự thuộc về kẻ khác...”

== Đòi người có ai mà không một lần lầm lỡ? Vẫn biết rằng khi “hối hận” thì ít nhiều đã... trễ rồi! Tuy nhiên, không phải vì “trễ rồi” mà buông xuôi tất cả, hoàn toàn tuyệt vọng và tan vỡ cả cuộc đời:

+ cuộc đời sinh vật TẠM ở trần gian này lắm lúc khó – ngay cả không thể - “làm lại” sau một/nhiều lầm lỗi to nhỏ,

+ cuộc đời TRƯỜNG TỒN, vĩnh cửu – tuy có lúc tưởng như KHÔNG CÒN LỐI THOÁT – nhưng các ngôn sứ đã chẳng nghe Lời chỉ bảo của Thần Khí không ngừng nhắc nhở: “...Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết...” đó sao?

+> Câu chuyện đức Giêsu nêu lên cho dân chúng và các thượng tế kỳ lão thời Người còn sinh sống ở trần gian: “Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “... Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: ‘Người con thứ nhất’” và câu trả lời thật đúng của người ta, thật

đáng cho chúng ta suy nghĩ: dù ban đầu phản ứng của người con thứ nhất quả KHÔNG đúng, nhưng sau khi suy nghĩ lại, VIỆC LÀM của nó đối với người Cha mới quan trọng và giá trị tuyệt đối cho chính bản thân và cả cuộc đời của nó === QUẢ TUYỆT VỜI!===

== Trong toàn bộ Kinh Thánh, có khá nhiều câu chuyện về thái độ/phản ứng của HAI (2) anh em/chị em trong gia đình đối với lời “yêu cầu/đề nghị” của người cha/mẹ/anh/chị/em..., xem ra tương tự như câu chuyện đức Giêsu nêu trên; chỉ xin trích dẫn hai (2) ví dụ:

1. Hai anh em Caen-Aben con của nguyên tổ Adam&Eva trong thời nguyên thủy của loài người: cuộc sống và tâm tư tình cảm Aben đối với đấng Tạo Hóa quá tốt đẹp, làm vui lòng Người, tuy nhiên phải mang lấy hậu quả khôn lường: “Máu của Aben đã bay lên thâu Trời...”; trái lại cuộc sống và động thái của Caen hoàn toàn trái nghịch với Aben và hậu quả thật khôn lường tệ hại...
2. Hai anh em con ông Isaac là Esau và Giacóp và chúng ta đã biết “hiw2nh như” phần lợi về tay người em là GIACÓP (“may mắn?” nhờ sự người cha Isaac mù, và sự hỗ trợ khéo léo của bà mẹ...???!?)

== Câu kết thúc của Đức Giêsu: “Tôi bảo thật các ông, **những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài.** Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”

cho chúng ta thấy rõ VIỆC LÀM mới QUAN TRỌNG nghĩa là TIN và TUÂN GIỮ (thực hành):

- + Lời Thiên Chúa đích thân đến trần gian (Đức Giê-su Ki-tô),
- + cũng như lời giảng dạy/giáo huấn của những Vị Thiên Chúa “sai đến”

LẠY MẸ MARIA, thánh Cả GIUSE, cha thánh lập dòng LASAN cùng các Vị Đoàn Anh, xin trợ giúp mỗi anh chị em chúng con biết noi gương các Ngài:

- + XIN VÂNG (Đức Maria “vâng theo” lời truyền tin)
- + THI HÀNH Thánh Ý (thánh cả Giuse)
- + “... thờ lạy THÁNH Ý Chúa xảy ra qua mọi biến cố trong đời con...” (JBS)